

Sơn Tây, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Số: 323/BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền như sau:

A. TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

I. Tình hình giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 Hội đồng Nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có Báo cáo số 269/MTTQ-BTT ngày 03/11/2021 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Sau kỳ họp UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời từng nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri nêu ra. Qua theo dõi việc giải quyết, trả lời ý kiến của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều cơ quan đã nghiên cứu trả lời kịp thời, sát đúng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri; được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

II. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Để chuẩn bị phục vụ kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI; từ ngày 22/04/2022 đến ngày 17/05/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện tiếp xúc cử tri tại 10 điểm/9 xã (01 điểm TXCT với Đại biểu Quốc hội; 05 điểm tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện; 04 điểm tiếp xúc với tổ đại biểu HĐND huyện) có 987 cử tri tham dự.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri trong huyện đã phản ánh 359 ý kiến, kiến nghị, nội dung chủ yếu của các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như: chế độ chính sách; nước sinh hoạt; điện thấp sáng; đường giao thông nông thôn; quản lý và bảo vệ rừng; đền bù, giải phóng mặt bằng. . . gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, huyện và xã đã được đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện; lãnh đạo UBND huyện, và lãnh đạo UBND các xã trao đổi, trả lời, giải thích trực tiếp cho cử tri.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và Tổ đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có Báo cáo số 311/BC-MTTQ-BTT, ngày 24/5/2022 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND huyện, UBND huyện xem xét trả lời. **Tại kỳ họp này UBND huyện có Báo cáo về việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI, gửi đến các vị đại biểu HĐND huyện.**

B. MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến xã cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp tham gia hoạt động xây dựng chính quyền đạt được những kết quả như sau:

Tiếp tục thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội*”, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “*Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*” Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT ngày 10/11/2021 nội dung giám năm 2022 của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Tiến trình tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và đạt kết quả; đến nay Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đã và đang tiến hành giám sát các nội dung cụ thể:

1. Về công tác giám sát

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

- Đã tham gia giám sát việc cấp phát các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số; cấp phát gạo cho người dân ảnh hưởng bão lụt và hộ thiếu đói nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022.

- Tham gia đoàn cùng với Viện Kiểm sát huyện giám sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện và giám sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Tây.

- Mặt trận huyện đang tiến hành Giám sát

+ Giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (Giám sát theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

+ Giám sát việc chi trả chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn huyện trong 2 năm 2020, 2021.

* Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện: Đã Giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Công đoàn; chế độ tiền lương,

thu nhập, hợp đồng lao động; chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn tại các cơ quan; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. (UBND xã Sơn Tinh; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn long; Trường Mầm non Sông Rin, xã Sơn Liên).

* Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đang giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Qua giám sát, những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện được Đoàn giám sát ghi nhận. Sau đợt giám sát đã có những kiến nghị, đề xuất với các phòng ban liên quan, UBND các xã xem xét, giải quyết kịp thời cho nhân dân.

2. Về công tác phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 02 cuộc phản biện xã hội về việc góp ý phản biện Dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sơn Tây, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của người Ca Dong huyện Sơn Tây, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

C. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA MẶT TRẬN:

1. Để thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của đại biểu dân cử theo quy định tại điều 94, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nơi cử tri bầu ra mình là đại biểu.

2. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã cần triển khai thực hiện, khắc phục những kiến nghị, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các Kết luận của Đoàn giám sát do Mặt trận huyện chủ trì, để đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và những kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp giữa năm 2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình HĐND huyện khóa VI./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Luru MT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Diễm Thoa